

**UBND HUYỆN CẨM GIÀNG  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 72/PGDDĐT-TH  
V/v đảm bảo an toàn trường học trên địa  
bàn huyện

*Cẩm Giàng, ngày 14 tháng 12 năm 2023*

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Thực hiện Công điện số 2074/CĐ-BGDĐT ngày 08/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 2354/SGDDĐT-VP, ngày 12/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương về việc đảm bảo an toàn trường học; Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường khẩn trương triển khai các nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung của Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26/10/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT hướng dẫn trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Phòng GDĐT tại Công văn số 62/PGDDĐT-TH ngày 28/9/2023 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học trên địa bàn huyện.

Chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn ở địa phương tiến hành rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học để đánh giá lại chất lượng công trình; bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định về môi trường giáo dục an toàn theo quy định tại Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ. Kiên quyết không sử dụng các công trình đã hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền lên kế hoạch cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới.

Bảo đảm an toàn trường học trước thiên tai, khi có thiên tai xảy ra, thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ, giữ mối liên hệ chặt chẽ với các lực lượng cứu hộ ở địa phương để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra. Lên phương án đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh khi đến trường; chủ động các biện pháp phòng tránh mưa ngập, lên phương án đảm bảo an toàn các công trình trường học, cây xanh trong khuôn viên nhà trường; di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lụt để tránh hư hại.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 424/KH- SGDĐT ngày 03/4/2023 của Sở GDĐT về việc triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2023; Kế hoạch số 186/KH-SGDĐT ngày 03/3/2023 của Sở GDĐT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Công văn số 32/PGDĐT-GDTH ngày 08/7/2022 của Phòng GDĐT về việc bảo đảm an toàn giao thông và phòng tránh tai nạn thương tích đối với trẻ em.

Tăng cường công tác giáo dục, trang bị, hướng dẫn cho học sinh kiến thức, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, đuối nước...vv, các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường, chú trọng đề phòng tình trạng bạo lực học đường.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm có nguy cơ mất an toàn cao như cháy nổ, ngập, sạt lở trong các cơ sở giáo dục... Chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong các cơ sở giáo dục.

3. Tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục theo các nội dung tại Kế hoạch số 2286/KH-SGDĐT ngày 05/12/2023 của Sở GDĐT thực hiện công tác y tế trường học năm học 2023 - 2024; Công văn số 19/PGDĐT-TH ngày 27/3/2023 của Phòng GDĐT về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.

Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh và các cơ quan chức năng tại địa phương khuyến cáo học sinh không sử dụng và có biện pháp ngăn chặn thực phẩm, đồ uống không có nhãn mác, không có nhãn phụ bằng Tiếng Việt theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về nhãn hàng hoá để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và phòng chống tiền chất ma túy có trong thực phẩm và các sản phẩm thuốc lá mới, các chất kích thích, gây nghiện ở học sinh.

4. Tăng cường hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh. Thiết lập và công khai đường dây nóng để kịp thời nắm bắt thông tin liên quan đến học sinh, giáo viên và nhà trường.

Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, các vụ việc tiêu cực ảnh hưởng tới công tác đảm bảo an toàn trường học phải được báo cáo kịp thời tới cơ quan quản lý cấp trên và Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận chuyên môn cấp học hoặc báo cáo trực tiếp với Trưởng phòng GDĐT). Nhận được Công văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo, Chuyên viên Phòng;
- Website Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, TH.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Phạm Thị Oanh**

